
เมื่อวันที่12พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ จัดการประชุมส าหรับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
บ้านตะลอมไผ่ โดยนายประสาท งามประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกสะอาดเป็นประธานรักษาการณ์ ร่วม
ปรึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ โดยมีนายอรุณชัย ชัยภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน
ตะลอมไผ่เป็นเลขานุการกล่าวอธิบาย วิสัยทัศน์และนโยบายของโรงเรียนในปีการศึกษา 2565 

  
  

  
  

  
 


